



จดหมายข่าว

# พระจรรุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 49 ฉบับที่ 014 ประจำวันศุกร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564

## กองคลังจัดสัมมนาแนวทางพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ กองคลัง จัดสัมมนากลุ่มปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) กลุ่ม 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีจุดเน้น (Focused) เกิดความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งบอกถึงการกระชับ คล่องตัว เอื้อต่อการทำงาน และสอดคล้องกับภารกิจความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จึงได้สำรวจปัญหา อุปสรรค การเบิกจ่ายการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยที่ไม่คล่องตัว ไม่มีแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายแต่ไม่สามารถเบิกได้ พร้อมนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับ การบริหารจัดการระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อระดมปัญหา อุปสรรค และความต้องการพัฒนาหัวข้อ การเบิกงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน, การจ่ายเงินของกองคลัง, การเงินยืมทดรองจ่ายของหน่วยงาน, การรับเงินของหน่วยงาน และเรื่องอื่นๆ ที่ต้องการให้เกิดระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งบอกถึงการกระชับ คล่องตัว เอื้อต่อการทำงานและสอดคล้องกับภารกิจความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง



## วจ.จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินการจัดการด้านสุขภาพและสุขภาวะทางจิต

วันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริพร คลังพระศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (วจ.) แจ้งว่า ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือในการดำเนินการจัดการด้านสุขภาพและสุขภาวะทางจิต ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกับจัดพิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นวิทยาการจัดการ FMS Teen Center และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านสุขภาพและสุขภาวะทางจิต โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแบบ Onsite และ Online ณ ห้อง Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาตร์ตัน โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณหมอนฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้นักศึกษาได้มีความรู้และเทคนิคการปฏิบัติตน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการให้ได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่สมบูรณ์



## พลิกโฉมมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 5 การสร้างวิศวกรสังคมเพื่อส่งเสริม การเป็นนวัตกรรมสังคมและผู้ประกอบการชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างวิศวกรสังคมเพื่อส่งเสริมการเป็นนวัตกรรมสังคมและผู้ประกอบการชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น” ตามแผนดำเนินงาน กลุ่มงานที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.นงรัตน์ อีสโร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการประจำสำนักงาน และ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งจัดทำกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในระบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร คณาจารย์ และ คณะทำงานกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งออนไลน์ สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกลุ่มงานที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างวิศวกรสังคมเพื่อส่งเสริมการเป็นนวัตกรรมสังคม และผู้ประกอบการ ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคมในการเป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นในด้านสังคม และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในทักษะและวิชาชีพ โดยทักษะหนึ่งที่มุ่งเน้น คือ วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือ คนที่ใส่ใจเรื่องราวต่างๆ ในสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นโดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ แบบมีเหตุและผลรวมทั้งการแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปสู่ความเป็นพลเมือง และสร้างชุมชนที่มีการยกระดับจัดการตนเองได้ โดยบทบาทหน้าที่ของวิศวกรสังคมประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 2) ยกย่ององค์ความรู้ในชุมชน 3) สร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน และ 4) สร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่บนฐานข้อมูลของชุมชน

